



คำกล่าวสดุดีผู้ได้รับรางวัล PULINET Award ประจำปีพุทธศักราช 2566 (นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เกศักรหญิงรัตติมา จีนาพงษา

ประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

ในพิธีมอบรางวัล PULINET Award ประจำปีพุทธศักราช 2566

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานและสารสนเทศล้านนา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการวิชาการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค กรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ชุดที่ 39 และประธานคณะทำงานจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เคยดำรงตำแหน่งทางการบริหารที่สำคัญ คือ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) และประธานที่ประชุมภาคี PULINET Plus

นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ เป็นบรรณารักษ์และผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่อุทิศตนด้วยความทุ่มเท ตั้งใจสูง และมีความมุ่งมั่นอย่างมีวิสัยทัศน์ เพื่อพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาขององค์กร โดยมีผลงานเชิงประจักษ์และได้รับการยอมรับ ดังนี้ (1) **ด้านการพัฒนาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่** แสดงให้เห็นจากผลงานการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล ที่มีพื้นที่เรียนรู้ที่ทันสมัย ณ อาคารห้องสมุด และการเป็นประตูการเรียนรู้ชั้นนำทั้งด้านทรัพยากรการเรียนรู้ ระบบการเข้าถึง และการบริการ ให้สามารถใช้ผ่านระบบดิจิทัล เกิดเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิจัยทั้งในประชาคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชุมชนในวงกว้างผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงห้องสมุดอื่นสามารถนำประสบการณ์ด้านการพัฒนาห้องสมุดไปต่อยอดพัฒนาผ่านการศึกษาดูงาน ให้ความสำคัญกับการต่อยอด สืบสาน และพัฒนาแหล่งสารสนเทศด้านท้องถิ่นล้านนาและระบบการเข้าถึงให้เป็นศูนย์ข้อมูลล้านนาที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับล้านนาในวงกว้างอย่างมีมาตรฐานสากลและเข้าถึงอย่างสะดวกรวดเร็วผ่านระบบดิจิทัล จากนโยบายการให้ความสำคัญแก่ผลงานที่สำนักหอสมุดพัฒนาขึ้น ช่วยประหยัดงบประมาณและลดเวลาการทำงานของบุคลากรให้แก่มหาวิทยาลัยและองค์กรอื่น การให้ความสำคัญกับการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ผลงานการพัฒนาของบุคลากรทั้งในการประชุมวิชาการระดับชาติ การเผยแพร่บทความ รวมถึงการเผยแพร่ผลงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับสากลผ่าน

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การเผยแพร่ในรูปแบบบทความในฐานข้อมูลสากล และการร่วมเป็นเจ้าของภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (2) **ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิจัยของมหาวิทยาลัยสมาชิกและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ** ได้แก่ ได้รับมอบหมายจาก PULINET ให้เป็นผู้ขับเคลื่อนให้เกิดมาตรฐานการปฏิบัติงานของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจนสำเร็จในปี 2559 ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงาน PULINET และกรรมการวิชาการ PULINET เป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในห้องสมุดสมาชิก PULINET และห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงต่อยอดการพัฒนาการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ให้เป็นที่ยอมรับวจนปัจจุบัน ในฐานะประธานคณะกรรมการข่ายงาน PULINET เป็นผู้ผลักดันและร่วมขับเคลื่อนการขยายความร่วมมือจาก PULINET เป็นภาคีความร่วมมือระหว่าง PULINET กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 9 แห่ง ในชื่อ ภาคี PULINET Plus เพื่อพัฒนาระบบทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยสมาชิกและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ การเป็นผู้ต่อยอดและริเริ่มการสร้างภาคีต่อรองราคาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน ทำให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ประหยัดงบประมาณในการบอกรับและจัดซื้อเป็นจำนวนมาก เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และได้มีการดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เป็นหนึ่งในผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินการเปลี่ยนรูปแบบการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เป็นธรรม จนประสบผลสำเร็จ ทำให้ภาพรวมของมหาวิทยาลัยของรัฐสามารถประหยัดงบประมาณ ตั้งแต่ปี 2562 ได้ปีละไม่ต่ำกว่า 90 ล้านบาท (3) **ด้านการพัฒนาวิชาชีพ ในฐานะประธานแผนกมาตรฐานวิชาชีพ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ** ร่วมผลักดันและขับเคลื่อนการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ให้สำเร็จในปี 2567

โดยเหตุที่ นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ เป็นผู้มีความโดดเด่นและประสบความสำเร็จในด้านการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะบรรณารักษ์ ทำให้เกิดผลงานที่สร้างคุณประโยชน์ยิ่งต่อวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ และห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่องและนำไปสู่การได้รับรางวัลบุคคลและรางวัลผลงานในฐานะผู้อำนวยการ ได้แก่ รางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ประจำปี 2559 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านบริหารดีเด่นประจำปี 2563 และรางวัลห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ รางวัลสำนักงานสีเขียว ระดับดีเยี่ยม (ทอง) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว กอปรกับเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณ และเป็นผู้อุทิศตนที่มีจิตอาสาจนเป็นที่ยอมรับของสังคม ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคจึงมีมติให้ นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ เป็นผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัล PULINET Award ประจำปี พุทธศักราช 2566 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน และเป็นเกียรติประวัติสืบไป